



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/๑๑๑๕๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาทและเซนต์ยอแซพมุกดาหาร

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร จะดำเนินงานโครงการประกวดและแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดและแข่งขัน
กิจกรรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตาม
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร แต่เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (๒D Animation) ม. ๑ - ๓ วิทยายสำเร็จ มีระสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาท
มีภาระในการควบคุมเครื่องเสียงสำหรับดำเนินการแข่งขัน ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้

เพื่อให้การประกวดและแข่งขันเป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันและเป็นการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จึง
แต่งตั้ง บุคคลต่อไปนี้มาเป็นคณะกรรมการดำเนินงานแทน

นายพงษ์เพชร จันลาภา	ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซพมุกดาหาร	กรรมการ
นายอภิชาติ สมไวย์	ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาท	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ โทรสาร.๐-๔๒๖๑-๒๕๕๓



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ที่ ๔๐๖ ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.) *เพิ่มเติม*

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถานที่แข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนเมืองใหม่ และโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งด้านศิลปะ การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ครูและผลงานการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา *เพิ่มเติม*

คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (๒D Animation) ม. ๑ - ๓

ประกอบด้วย

นายพงษ์เพชร จันลาภา	ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร	กรรมการ
นายอภิชาติ สมไวย์	ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาท	กรรมการ

มีหน้าที่

ดำเนินการแข่งขัน โดยศึกษาระเบียบ วิธีและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผนควบคุม กำกับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ จัดทำเอกสาร เกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ อุทิศตน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา หากมีปัญหา อุปสรรค ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
และคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ